
แบบสอบถาม ความพึงพอใจคุณภาพการใชบ้ริการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สาํนกัส่งเสริม

และบริการวชิาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ข้อเสนอแนะเพิÉมเติมเพืÉอการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 



ฝ่ายทะเบียนนีÊทาํงานไดเ้ป็นระบบดีเยีÉยม แต่ฝ่ายเอกสารการพิมพฝ์ากใหเ้จา้หนา้ทีÉไดบ้ริการดว้ยความสุภาพและมีจิตบริการดว้ย 

รวดเร็ว 

ผมอยากใหม้ีครุศาสตรศ์ิลปะครบั 

1. ควรปรบัปรุงระบบรายงานผลการเรียนทางออนไลนใ์หมี้ความรวดเร็ว 2. ควรปรบัปรุงระบบรายงานผลการเรียนใหน้กัศึกษาสามารถรบัรู ้

คะแนนเก็บในแต่ละรายวิชาได ้

เปิดเทอมใหม่แลว้ เกรดเทอมทีÉแลว้ยงัออกไม่หมดเลยค่ะ ทาํไมมหาลยัอืÉนเขาสอบหลงัเรา แต่เกรดออกทุกตวัแลว้คะ - - 

ควรสนใจเวลานักศึกษาไปติดต่อ และเวลานกัศึกษาไม่เขา้ใจควรใหค้าํแนะนาํ ทาํงานชา้นะค่ะในบางอย่าง 

มีความล่าชา้ในการทาํงาน อยากใหป้รบัปรุง 

อยากใหอ้นุมตัิเกรดเร็วกว่านี Êค่ะ 

ควรปรบัปรุงเนื ÊอหาหรือคาํสัÉงต่างๆในสืÉออิเล็กทรอนิกสเ์ช่น เว็บไซตม์หาวิทยาลยั ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

อยากใหผู้ท้ีÉดูแลระบบสารสนเทศ พฒันาระบบในการใหบ้ริการทีÉเจา้ถึงในการใหก้ารบริการไดส้ะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการเขา้ถึงระบบ

มากกว่านีÊ เพราะส่วนใหญ่ใชก้ารบริการของระบบผ่านทางเจา้หนา้ทีÉทีÉสาํนกัส่งเสริมมากกว่าการใชง้านผ่านระบบสารสนเทศโดยตรง ระบบสาร

สนเหมือนยงัไดร้บัการพฒันาทีÉสมบูรณเ์ท่าทีÉควร และขอขแบทางเจา้ทางสาํนักส่งเสริมทกุท่านทีÉใหบ้ริการไดเ้ป็นอย่าง สะดวก รวดเร็ว ใจดีและ

เป็นกันเองมากๆ 

ขอบคณุเจา้หนา้ทีÉทุกท่านทีÉใหบ้ริการอย่างเต็มทีÉ บริการดว้ยใจพรอ้มใหบ้ริการเสมอ เป็นหน่วยงานตวัอย่างของมหาวิทยาลยัครบั 

น่าจะมีการอบรมหรือขอ้มูลทีÉบอกว่าศูนยท์าํอะไรบา้ง แก่อาจารยใ์หม่ และมีระบบสารสนเทศคาํรอ้ง หรือรอ้งเรียนเป็นออนไลนใ์หห้มด 

บริการดีเยีÉยม เจา้หนา้ทีÉทกุคนเก่งสดุยอดและน่ารกัมากค่ะ 

สะดวก รวดเร็วมากขึ Êน 



นกัศึกษาทีÉเรียนร่วม ไม่ทีชืÉอในระบบกรอกเกรด ทาํใหยุ้่งยากในการส่งงาน และกองบริการกบังานการคลงัควรจะอยู่อาคารเดียวกนัเพืÉอนะดวก

ในการใหบ้ริการ เพราะเด็กและผูป้กครองตอ้งเดินทางไปติดต่อหลายอาคารเสียเวลาและยุ่งยากสาํหรบัการรรับริการสมยัใหม่ 

ชอบทีÉไม่ตอ้งเดินไปจ่ายชาํระค่าคาํรอ้งทีÉการเงิน แลว้ตอ้งเดินกลบัมายืÉนคาํรอ้งทีÉทะเบียนอีกรอบ เดินไป เดินมา ทัÊงไกล ทัÊงรอ้น 

กรอกเกรดใหร้วดเร็ว ควรปรบัปรุงระบบออนไลนใ์หม่ บางทีก็คา้ง เว็บล่มบา้ง และควรเอาการเงินมาอยู่ตึกเดียวกับกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

เพืÉอความสะดวกในการติดต่อ 

ไดร้บัการบริการและคาํแนะนาํจากสาํนกัฯ เป็นอย่างดีครบั 

ควรปรบัปรุงระบบส่งผลการเรียนใหม้ีประสิทธิภาพมากกว่านี Ê 

รวดเร็ว ทนัสมยั 

ชืÉนชมใหก้าํลงัใจ ทุกๆท่านใหพ้ฒันางานดีขึ Êนต่อๆไปครบั 

ปัญหาเรืÉองเกรดทีÉออกไม่พรอ้มกันอ.จะทาํไวใ้นระบบเก็บเกรด อยากใหท้างส่งเสริมไดต้รวจสอบเกรด ทีÉอยู่ในระบบเก็บเกรดใหถ้ีÉถว้นก่อน 

เพราะส่วนใหญ่อ.ไดส้่งขอ้มลูเกรดไปแลว้ในระบบเก็บเกรด แต่ทางส่งเสริมก็พลกัใหน้ักศึกษามาหาอ.ผูส้อน โดยทนัที ซึÉงทางส่งเสริมเองก็ยงัไม่

ตรวจสอบใหด้ีก่อน ซึÉงมนัเป็นการทาํงานทีÉไม่มีประโยชนเ์ลยทีÉจะใหอ้.ทาํโครงการเก็บเกรดไวแ้ลว้ส่งเสริมไม่นาํไปใช ้ฝากแกไ้ขพฒันาเจา้หนา้ทีÉ

ทีÉดูแลเรืÉองนีÊดว้ย 

จ่ะ 

ทาํแบบนีÊต่อไปเรืÉอยๆ นะคะ 

หอ้งสมดุดีเยีÉยมคะ..ปรบัปรุงการใหบ้ริการเจา้หนา้ทีÉคะ 

บริการใหค้าํแนะนาํดีมากคะ 

ปรบัปรุงด่วนนะค่าบ 



ควรมีการติดตามการส่งเกรดของนกัศึกษาจากอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาใหร้วดเร็วมากกว่านี Ê เพราะเกรดออกชา้ บางครัÊงทาํใหน้กัศึกษาเสีย

สิทธิÍมากมาย 

อยากใหท้าํงานดว้ยความจริงใจและไม่พูดจาแข็งบางท่านก็เหมือนไม่อยากทาํงาน. คิดเหมือนตวัเองอยู่เหนือสิÉงใด. 

อยากใหย้ิ Êมและวีนนอ้ยลง 
 


